

Tìm cha Trương Văn Châu

Con Trương Thùy Minh, sinh 1974, hiện đang sống tại Mỹ, rất mong muốn tìm cha Trương Văn Châu, trước 1975, lính sư đoàn 5, bộ binh, quân đội VNCH đóng quân tại Bến Cát, Bình Dương.

Mẹ Trần Thị Hải, sinh 1952, quê ấp Bến Củi, xã Lai Khê huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương (bà đã mất). Cha lớn tuổi hơn mẹ, khoảng 2 đến 4 tuổi. Có khả năng sinh từ năm 1947 đến 1951

Cha mẹ đã gặp nhau và sinh con ra tại quê ngoại con ở Bến Cát, Bình Dương. Lúc đó, Mẹ buôn bán nhỏ, còn cha đóng quân trong sở chỉ huy sư đoàn 5 bộ binh quân đội VNCH tại xã Lai Khê, Bến Cát, Bình Dương.

Trong 10 năm qua, hành trình tìm kiếm cha của con rất vất vả nhưng chưa một ngày bỏ cuộc. Con đã lục tìm tên cha trong kho lưu trữ hồ sơ những người Việt Nam sang Mỹ theo diện HO, ODP; tra lục danh sách hơn 5.000 người là cựu quân nhân VNCH đang được dòng Chúa cứu thế Sài Gòn trợ cấp; Lục tìm từng bia mộ của những người lính VNCH tại nghĩa trang Biên Hòa; lục tìm tên cha trong kho lưu trữ quốc gia của Việt Nam. Thậm chí con đã phục dựng lại sơ đồ tổ chức của sư đoàn 5 bộ binh quân đội VNCH trước 1975, tìm và phỏng vấn nhiều ông bà chú bác từng là lính hay sĩ quan sư đoàn 5 bộ binh quân đội VNCH...

Và đã nhiều lần rao tin tìm cha trên các kênh Youtube về tìm kiếm người thân ở Việt Nam; như: 3 lần lên kênh Tuấn Vỹ; Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải; Phong Bụi; Nhân Gà; Điều Ước Mẹ Cha.... đăng tin lên hàng chục hội nhóm tìm kiếm người lạc gia đình, các hội nhóm liên quan đến lính VNCH; Nhưng đến nay, con vẫn chưa có tin tức gì về người cha có tên Trương Văn Châu.

Thưa cha, từ lúc ra đời đến nay đã 50 năm, con chưa hề biết mặt cha. Vì khao khát tình cha, nên con chưa một ngày ngưng nghỉ việc tìm kiếm thông tin về cha. Con hy vọng, cha hoặc người thân của cha đang ở đâu đó trên trái đất này đọc được những dòng tâm sự này.

Một số thông tin tham khảo:

1- Có một chú lính sư đoàn 5 bộ binh quân đội VNCH cho biết: Năm 1971, ở đại đội trinh sát báo đen, sư đoàn 5 bộ binh có một người mang tên Trương Văn Châu". Các chú bác lính sư đoàn 5 bộ binh quân đội VNCH, ai có thông tin thêm về ông Trương Văn Châu xin cho con biết. Cảm ơn nhiều.

2- Năm 1993, trước ngày con đi Mỹ, có một bé gái nhỏ hơn con vài tuổi, đến nhà gặp con và nói chuyện như sau: "Chị có phải là chị Minh không? Cha chị, ông Trương Văn Châu đang sống ở ngoài chợ Bến Cát ". Nếu bé gái này hoặc ai ở chợ Bến Cát đọc được bản tin này, xin liên hệ cho con thông tin thêm về ông Trương Văn Châu. Con cảm ơn.

Thưa các ông bà chú bác, nếu có tin tức gì về cha con Trương Văn Châu, từng là lính sư đoàn 5 bộ binh quân đội VNCH đóng quân tại Lai Khê, Bến Cát, Bình Dương xin báo tin, giúp con sớm đoàn tụ với cha. Nếu cha không còn sống, ít nhất con cũng tìm được quê nội của con. Và

cho con xin một chia sẻ thông tin này để mọi người biết và giúp đỡ con tìm kiếm cha. Con xin cảm ơn và hậu tạ.

Con gái Trương Thùy Minh

Note: Có thông tin xin liên hệ email

1- team.nguyenkent@gmail.com

2- situmary@gmail.com



Nguồn: <https://groups.google.com/d/msgid/PhucHungViet/1442748578.11513794.1739331884289%40mail.yahoo.com>.

www.vietnamvanhien.org

VIỆT NAM VĂN HIẾN
www.vietnamvanhien.info

AN LẠC & TỰ CHỦ

TỦ SÁCH VĂN HIẾN TRÊN MẠNG VỚI HƠN 12300 TÁC PHẨM & TIẾT MỤC